



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 หน้า 8 มูลค่าข่าว 107,943.-

‘มศว’ผนึก3มหา’ลัยปลุกธุรกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะสังคมศาสตร์ มศว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) นครปฐม ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 9 โดยมีอาจารย์ บุคลากรการศึกษา นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 500 คน

ม.ล.ติศปนัดดา ติศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างแนวทางธุรกิจใหม่ เพื่อธุรกิจเพื่อสังคม” ว่ารูปแบบการทำธุรกิจสมัยก่อนส่วนมากเป็นธุรกิจใช้แล้วทิ้ง ต่อมาได้พัฒนาเป็นการทำธุรกิจที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ และปัจจุบันเริ่มมีบางบริษัทพัฒนาธุรกิจที่สามารถนำทุกอย่างมารีไซเคิลได้ แต่ปัญหาที่พบในการทำธุรกิจที่ผ่านมาก็คือการใช้และการทำลาย เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการทรัพยากรเหล่านี้ ซึ่งในอนาคต 30-50 ปีข้างหน้า ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านคน แสดงว่าในอนาคตประชาชนต้องการอาหาร ต้องการพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น หากเทียบความต้องการพื้นที่เพาะปลูกในอนาคตนั้น จะเท่ากับพื้นที่ของประเทศอินเดีย 2 ประเทศรวมกัน ซึ่งอาจจะมีการรุกป่าเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การจัดการธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าต้องเป็นการจัดธุรกิจแบบใหม่ที่มีส่วนช่วยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

นายมีชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน กล่าวบรรยายพิเศษ “กรณีศึกษา ธุรกิจเพื่อสังคมดำรงความยั่งยืน” ว่าคนไทยเชื่อมาตลอดว่าการบริการและการซัดความเหลือมล้ำ รวมถึงการลดความยากจนนั้น เป็นหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรัฐบาลทุกสมัยมักประกาศมาตลอดว่าจะจัด

บริการต่างๆ ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และประชาชนก็เชื่อ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ารัฐไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างสมบูรณ์หรือทั่วถึง ซึ่งในอดีตมีผู้ที่มีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือลดปัญหาสังคม โดยจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม และพึ่งพาเงินบริจาคของบุคคลในลักษณะสังคมสงเคราะห์ ซึ่งไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากระบบสังคมสงเคราะห์ไม่ก่อให้เกิดทักษะใหม่ๆ ไม่เสริมสร้างความเข้มแข็ง และในไม่ช้าจะพบว่าแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอ ส่งผลให้หลายหน่วยงานลดปริมาณหรือคุณภาพของงาน และต้องหาแหล่งทุนใหม่ด้วยความยากลำบาก ขอแนะนำรูปแบบการช่วยเหลือสังคมที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการดำเนินงานในรูปแบบสมาคม หรือมูลนิธิ เป็นการทำงานในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และกิจการเพื่อสังคม

“ขอยกตัวอย่างสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ที่ช่วยแก้ปัญหาลดอัตราการเกิดในประชากรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 ด้วยวิธีการ Social Enterprise เนื่องจาก พ.ศ. 2517 มีประชากรเกิดเป็นจำนวนมาก อัตราการเพิ่มประชากร 3.3% ต่อปี โดยใช้วิธีจัดกิจกรรมให้ความรู้ประชาชน และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมคุณก่าเน็ด เช่น แนะนำการใช้ถุงยาง การใช้ยาคุม ชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจนสามารถเปลี่ยนทัศนคติได้ สมาคมไม่ได้เข้าช่วยโดยการให้เปล่า แต่เป็นการขายอุปกรณ์คุณก่าเน็ดที่ราคาถูกกว่าตลาด 75% เพราะต้องการเน้นความยั่งยืนของงานแทนผลกำไร ซึ่งสมาคมประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหานี้ ระหว่างปี พ.ศ.2517-2558 อัตราการเพิ่มของประชากรจาก 3.3% เหลือ 0.4% เท่านั้น ทั้งนี้ ทางสมาคมได้ขยายผลไปแก้ไขปัญหาคืออื่น เช่น แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในปี พ.ศ. 2534-2545 หลังจากนั้นทางสมาคมกลายเป็นบริษัทจดทะเบียน เป็นบริษัทพัฒนาประชากรจำกัด และนำผลกำไรที่ได้มาเป็นทุนสำรองเป็นทุนขยายธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์” นายมีชัยกล่าว